

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày tháng 6 năm 2023

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HUYỆN TUY PHƯỚC
DỰ HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG, TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2023**
(Theo phân bổ Đại biểu tại Văn bản số 3542/UBND-NC ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh)

S T T	Họ và tên	Chức danh /Đơn vị	Tóm tắt thành tích	Ghi chú
01	Đoàn Văn Điệp	Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Phước Quang	Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Phước Quang đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá; có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đã phát huy các tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã, đến nay Công cuộc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đạt được những kết quả đáng kể. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Nông nghiệp chiếm 22,4%, Công nghiệp và Xây dựng chiếm 47,83%, Thương mại và Dịch vụ chiếm 29,77%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn xã là 52,8 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 3,06 lần so với năm 2011 và tăng 1,5 lần so với năm 2018); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,77%, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ tham gia Đề án thu gom rác thải sinh hoạt đạt 86,02%, trong đó hộ tham gia phân loại rác	

			<p>thải tại nguồn đạt 67,06%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó hộ sử dụng nước sạch đạt 61,6%; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,47%; duy trì 04/04 trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó Trường THCS đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.</p> <p>Với chức trách, nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND xã, là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng bộ và chính quyền xã; cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND xã chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện, trước Đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện và Nghị quyết của Đảng ủy xã đã đề ra.</p> <p>Hàng năm được UBND huyện tặng Giấy khen, Năm 2021 được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị từ năm 2016 – 2020.</p>	
02	Huỳnh Văn Hải	Hiệu trưởng Trường THCS Trần Bá	<p>Luôn đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp, kỷ cương ngăn chặn mọi biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, duy trì PCGDTHCS tiến tới PCGD THPT theo đúng tiến độ của huyện đề ra.</p> <p>Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT quy định.</p> <p>Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ giáo dục.</p> <p>Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và các cá nhân trong hoạt động giáo dục.</p> <p>Quản lý, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.</p>	

		<p>Tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.</p> <p>Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.</p> <p>Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.</p> <p>Chi đạo chi ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề hằng năm. Chi ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các đảng viên; tổ chức kiểm tra chuyên đề và kiểm tra lồng ghép với các nội dung khác. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi ủy, chi bộ và chính quyền thực hiện nghiêm túc; qua đó đã hướng dẫn các chi bộ, đơn vị xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, nhằm ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.</p> <p>Chi đạo chi ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề hằng năm. Chi ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các đảng viên; tổ chức kiểm tra chuyên đề và kiểm tra lồng ghép với các nội dung khác. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi ủy, chi bộ và chính quyền thực hiện nghiêm túc; qua đó đã hướng dẫn các chi bộ, đơn vị xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, nhằm ghi nhận, tôn vinh, lan tỏa các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình trong cán bộ, đảng viên</p>	
--	--	--	--

		<p>và Nhân dân.</p> <p>Thành tích xuất sắc, tiêu biểu đã được khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba: Quyết định số: 2334/QĐ-CTN ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch nước. Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 Quyết định số: 3065/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Hằng năm được UBND huyện công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tặng nhiều Giấy khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị năm và chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”</p>	
Trương Thị Thu Hà	Công dân xóm 5, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn	<p>Năm 2015, được chi hội phụ nữ thôn tạo điều kiện, giới thiệu Ngân hàng CSXH cho vay 30 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy, tôi đã mở rộng nhà may, mua 6 chiếc máy may công nghiệp, nhận gia công hàng may mặc cho Công ty may Tân Ánh Dương khu công nghiệp Nhơn Hòa, và Công ty may Sài Gòn Mác Phú Tài. Lúc đó tổ hợp may của tôi đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, với mức lương từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay tôi đang tiếp tục hợp đồng nhận may thêm nhiều mặt hàng và sản phẩm theo yêu cầu của các công ty trong và ngoài tỉnh.</p> <p>Không chỉ phát triển nghề may, tôi còn nấu rượu, đem bỏ các quán trong thôn và tận dụng hèm nấu rượu dùng để chăn nuôi heo. Từ nhiều nguồn thu nhập hàng năm tôi thu từ 100 – 120 triệu đồng . Tôi đã nghĩ được và làm được, quyết không khuất phục số phận, giờ đây tôi đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Nguyện vọng của tôi trong những năm đến sẽ tìm được nhiều mối hàng từ các nhà xưởng, các công ty tư nhân để liên kết đưa hàng về nhiều nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các chị em.</p> <p>Hiện giờ tôi là một chủ cơ sở may và tạo việc làm cho khoảng 10 - 12 chị, em trong, thôn, xóm với mức lương ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Tôi thật sự rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, UBND xã, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN xã, sự quan tâm của chi bộ thôn và chính quyền, sự</p>	

			hỗ trợ trực tiếp của chi hội phụ nữ thôn. Tôi sẽ tích cực hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội, là hội viên phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện công nhận là Hội viên phụ nữ tiêu biểu.	
--	--	--	--	--

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh (b/c);
- CT, các PCT huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT,NV.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam